
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

วันที่   ๑๕   พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 

...........................................................................................................  
รายชื่อผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายจิรสิน  หมอกขุนทด ประธานสภา อบต.บ้านเก่า จิรสิน  หมอกขุนทด 
๒ นายศักดิ์ดา  เกงขุนทด รองประธานสภา อบต.บ้านเก่า ศักดิ์ดา  เกงขุนทด 
๓ นายอนันต์  แกมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ อนันต์  แกมขุนทด 
๔ นายตวง  เกณฑ์ขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ตวง  เกณฑ์ขุนทด 
๕ นายสมชาย  มนขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ สมชาย  มนขุนทด 
๖ นายสมชาย  กวกขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ สมชาย  กวกขุนทด 
๗ นายสุพพัต  ก่อมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ สุพพัต  ก่อมขุนทด 
๘ นายมงคล  เกนขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ มงคล  เกนขุนทด 
๙ นายวุฒิไกร  โมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ วุฒิไกร  โมขุนทด 

๑๐ นายจิราวุฒิ  เกลื่อนกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ จิราวุฒิ  เกลื่อนกลางดอน 
๑๑ นายสมชาย  กุมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ สมชาย  กุมขุนทด 
๑๒ นางดรุณี  อาบสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ ดรุณี  อาบสุวรรณ์ 
๑๓ นายจำลอง  กิจขุนทด เลขานุการสภา อบต.บ้านเก่า จำลอง  กิจขุนทด 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายธนดล  กูกขุนทด นายก อบต.บ้านเก่า ธนดล  กูกขุนทด 
๒ นายนวพล  โกนขุนทด รองนายก อบต.บ้านเก่า นวพล  โกนขุนทด 
๓ นางรุ่งระวี  ชาญพิทยา รองนายก อบต.บ้านเก่า รุ่งระวี  ชาญพิทยา 
๔ นายสายน้อย  ชาขุนทด เลขานุการนายก อบต.บ้านเก่า สายน้อย  ชาขุนทด 
๕ นายพงษ์เทพ  ประเสริฐศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ พงษ์เทพ  ประเสริฐศรี 
๖ นายสมชาย  เบ้าจันทึก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ สมชาย  เบ้าจันทึก 
๗ นางภูษิตา  กำเนิดเขว้า ผู้อำนวยการกองคลัง ภูษิตา  กำเนิดเขว้า 
๘ นายธนพงษ์  ทะนา หัวหน้าสำนักปลัด ธนพงษ์  ทะนา 
๙ นายประเสริฐ  กวกขุนทด ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประเสริฐ  กวกขุนทด 



-๒- 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑๐ นางณัฐวลัญช์  กงขุนทด นักพัฒนาชุมชน ณัฐวลัญช์  กงขุนทด 
๑๑ นายมนตรี  ดวงจันทร์ นายช่างโยธา มนตรี  ดวงจันทร์ 
๑๒ นางมยุรา  สีถาน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป มยุรา  สีถาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  นายจิรสิน  หมอกขุนทด  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเก่า  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  - ในการประชุมสภาวันนี้ท่านนายกได้เรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วม  
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาในวันนี้ด้วย       
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า   
    - สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  เม่ือวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ตั้งแต่หน้าที่ ๑ เป็นต้นไป   
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ตรงจุดไหนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะ 
                                          ขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน 
              การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  
                                          ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ท่านใดรับรองกรุณายกมือ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖   
    เมื่อวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ด้วยมติเห็นชอบ  ๑๒  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -     
    เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๓.๑  เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อรถเข็น  งบประมาณ  ๑,๘๐๐  บาท 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ือประกอบ 
ประธานสภาฯ   การพิจารณา 
นายธนดล  กูกขุนทด  ผมขอมอบหมายให้นายธนพงษ์  ทะนา หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงต่อท่ีประชุม 
นายก อบต.บ้านเก่า  แทน 
นายธนพงษ์  ทะนา  เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัด            ด้วยงานสาธารณสุขแจ้งว่า รถเข็นที่ใช้สำหรับการจัดเก็บขยะมีสภาพชำรุด  



-๓- 
                                          เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานานมาก  ทำให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว  จึงมี    
              ความต้องการรถเข็นคันใหม่  จำนวน  ๑  คัน  

  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว  จึงขออนุมัติจัดซื้อ 
รถเข็นคันใหม่ จำนวน  ๑  คัน งบประมาณ  ๑,๘๐๐  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  ๒๕๐  มิลลิเมตร 
- มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า  ๕๕๐  มิลลิเมตร 
- มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  ๔๘๐  มิลลิเมตร 

    เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้งตามราคาในจังหวัด   
    ข้อพิจารณา 

ด้วยได้พิจารณาและตรวจสอบแล้วว่าในแผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า  
๑๖  รายการ “จ้างเหมาคนขับรถยนต์”  ตั้งไว้  ๑๐๘,๐๐๐  บาท  ปัจจุบันมี
งบประมาณคงเหลือ  ๔๕,๐๐๐  บาท  จึงขอโอนงบประมาณจำนวน  ๑,๘๐๐  
บาท เพื่อไปจัดซื้อรถเข็น จำนวน  ๑  คัน 

    ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ ๒๗  ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

เพ่ือให้เป็นไปตามรายละเอียดข้างต้นและข้อกฎหมาย  จึงเสนอที่ประชุม
สภาฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป 

       ธนดล  กูกขุนทด 
                                                                      (นายธนดล  กูกขุนทด) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่  ขอเรียนเชิญ 
นายตวง  เกณฑ์ขุนทด  เรื่องนี้ผมทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้ว บางครั้งถ้าเสียพนักงานเขาจะซ่อม 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓  และแก้ไขกันเอง ผมอยากให้ซื้อเพ่ิมเติมจาก ๑ คัน เป็น ๒ คัน เพ่ือเป็นการสำรอง 
    เอาไว้ 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  ญัตติการประชุมในเรื่องนี้ เป็นการขออนุมัติจัดซื้อรถเข็นเพียงคันเดียว  ดังนั้นการ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติจึงต้องเป็นคันเดียว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่ 
    มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อรถเข็น งบประมาณ 
    ๑,๘๐๐  บาท ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือ 



-๔- 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อรถเข็น งบประมาณ  ๑,๘๐๐  บาท  ด้วยมต ิ
    เห็นชอบ  ๑๒  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
    ๓.๒  เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง 
                 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๖ 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ือประกอบ 
ประธานสภาฯ   การพิจารณา 
นายธนดล  กูกขุนทด  ผมขอมอบหมายให้นายธนพงษ์  ทะนา หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงต่อท่ีประชุม 
นายก อบต.บ้านเก่า  แทน 
นายธนพงษ์  ทะนา  เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัด  เรื่องเดิม 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
หน้า ๘๙  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค “ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๖  จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท”  นัน้ 

    ข้อเท็จจริง 
เนื่องจากโครงการข้างต้นมีรายละเอียดไม่ครบ  จึงต้องมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายละเอียด  โดยมีรายละเอียดใหม่ดังนี้ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓.๕๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔.๒๐ ตารางเมตร สายที่ ๒ ถนน
บ้านนายปาน กิจขุนทด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๑๔๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.
บ้านเก่ากำหนด 

จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓.๕๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔.๒๐ ตารางเมตร สายที่ ๒ ถนน
บ้านนายปาน กิจขุนทด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๕ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร ตาม
รูปแบบและรายการที่ อบต.บ้านเก่ากำหนด 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ ความว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

    ข้อพิจารณา 
 



-๕- 
เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น  เป็นอำนาจของสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ  จึงเสนอที่ประชุมสภาฯ 
พิจารณาต่อไป 

  ธนดล  กูกขุนทด 

                  (นายธนดล  กูกขุนทด) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  ขอให้นายจำลอง  กิจขุนทด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า หมู่ที่ ๖  ได้ 
ประธานสภาฯ   ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
นายจำลอง  กิจขุนทด  โครงการนี้เป็นโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากมีการตกหล่น 
เลขานุการสภาฯ   ในรายละเอียด การประชุมสภาฯ ในวันนี้ จึงเป็นการขออนุมัติเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ   ท่านใดเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
                                          เหล็ก บ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๖  ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๖  ด้วยมติเห็นชอบ  ๑๒  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

 ๓.๓  เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ือประกอบ 
ประธานสภาฯ   การพิจารณา 
นายธนดล  กูกขุนทด  ผมขอมอบหมายให้นายธนพงษ์  ทะนา หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงต่อท่ีประชุม 
นายก อบต.บ้านเก่า  แทน 
นายธนพงษ์  ทะนา  เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัด  ด้วยได้รับคำร้องทุกข์เลขที่ ๓๘๒/๒๕๖๖  ลงวันที่  ๒๔  มนีาคม  ๒๕๖๖  

จากนายจิราวุฒิ  เกลื่อนกลางดอน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า หมู่ที่ 
๑๑ ว่าในช่วงฝนตกที่ผ่านมา ถนนเส้นบ้านทหารปืนใหญ่ – หนองมะค่า มีความ
เสียหายหนักและไม่สามารถสัญจรได้ 

ดังนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  จึงได้พิจารณาและ
มอบหมายกองช่างออกสำรวจและจัดทำประมาณการเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว  โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม  ซึ่งกองช่างได้
ออกสำรวจและจัดทำประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทหารปืนใหญ่ - บ้านวังโป่งเหนือ หมู่ที่ 
๑๑ งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดรื้อบดอัดพ้ืนทางเดิม กว้าง  



-๖- 
๕  เมตร ยาว  ๒๒๕  เมตร ลกึเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ขุดรื้อไม่
น้อยกว่า  ๑,๑๒๕  ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง  ๕  เมตร ยาว  ๒๒๕  
เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๑๗๓.๘๑  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  ๑  ป้าย  รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.บ้านเก่ากำหนด 

    ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙  ความว่า 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด  
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว  
(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป   

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 
           โดยที่โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นโครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความ

ปเดือดร้อนของ ระชาชน  จึงเสนอที่ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติต่อไป 
       ธนดล  กูกขุนทด 
                       (นายธนดล  กูกขุนทด)  
                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 



-๗- 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  โครงการนี้ทำไมใช้คำว่าลึกเฉลี่ยไม่ใช้คำว่าหนาเฉลี่ย ผมเกรงว่าถ้าผิดขึ้นมาจะต้อง 
ประธานสภาฯ   แก้ไขกันใหม่ 
นายมนตรี  ดวงจันทร์  การขุดรื้อจะใช้คำว่า”ลึก” โครงการนี้การดำเนินการจะเป็นลักษณะขุดรื้อพ้ืนทาง 
นายช่างโยธา   เดิมก่อน หลังจากนั้นจะลงหินคลุกถนนอีกที 
นายตวง  เกณฑ์ขุนทด  ผมเห็นชอบที่จะให้ความช่วยเหลือ แต่อยากให้พิจารณาใช้เมื่อเกิดความจำเป็น ถ้า 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓  เกิดหมู่บ้านอ่ืนมีความจำเป็น เช่น ถนนขาด และต้องใช้เงินสะสมจะมีงบประมาณ 
    ให้กับหมู่บ้านอ่ืนอีกหรือไม่ 
นายธนดล  กูกขุนทด  โครงการนี้ร้องทุกข์มานานแล้ว ทางคณะผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการ 
นายก อบต.บ้านเก่า  ให้ความช่วยเหลือ หากหมู่บ้านมีความเดือดร้อนก็จะหางบประมาณหรือใช้จ่ายเงิน 
    สะสมเพ่ือช่วยเหลือต่อไป 
นายจิราวุฒิ  เกลื่อนกลางดอน เส้นทางนี้อยู่ตรงข้ามอนามัยวังโป่ง ช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำจากบนเขาไหลลงมา 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑  ทำให้การสัญจรไปมายากลำบาก 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรื่องนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่าน 
ประธานสภาฯ   ใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท ท่านใดเห็นชอบ 
    กรุณายกมือ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท ด้วย 
 มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด ในวาระนี้ทางคณะผู้บริหารหรือสมาชิก อบต. หรือผู้ใหญ่บ้านท่านใด มีเรื่องอะไรที่ 
ประธานสภาฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบหรือไม่ ขอเรียนเชิญ 
นายธนดล  กูกขุนทด ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก ท่านผู้นำท้องที่ พนักงานทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการจัด 
นายก อบต.บ้านเก่า การแข่งขันกีฬา อบต.บ้านเก่าเกมส์ ให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปได้ด้วยดี 
นายสมชาย  มนขุนทด อยากจะสอบถามถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมต่าง ๆ ยังมี 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ งบประมาณในการซ่อมแซมหรือไม่ 
นายธนดล  กูกขุนทด งบประมาณเพ่ือการซ่อมแซมสำหรับการป้องกันและให้ความช่วยเหลือมาจากเงิน 
นายก อบต.บ้านเก่า สะสมและใช้งบกลาง ไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยและวาตภัย 
นายสมชาย  กุมขุนทด - อยากให้เสริมดินตรงนานางสายอยู่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ - ป้าย อบต.ที่ชำรุด อยากให้ซ่อมแซม 
นายจิราวุฒิ  เกลื่อนกลางดอน รถดูดสิ่งปฏิกูลได้ขึ้นราคาในการให้บริการ อยากทราบว่าเจ้านี้เขาได้รับสัมปทาน 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ และเสียภาษีให้กับเราหรือเปล่า เขาท้ิงสิ่งปฏิกูลที่ไหน บางครั้งทราบว่าไปทิ้งตาม

ข้างทาง ตามทุ่งต่าง ๆ  
 



-๘- 
นางภูษิตา  กำเนิดเขว้า เขาได้ขออนุญาตและมาชำระภาษีให้กับเราปีละ ๕,๐๐๐ บาท  เมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมา 
ผู้อำนวยการกองคลัง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระภาษี ส่วนการทิ้งจะต้องทิ้งในที่ที่เหมาะสมและต้องได้ 
 รับอนุญาตจากเจ้าของที่ แต่ถ้าเป็นมลภาวะและสิ่งกลิ่นและมีการร้องเรียนเข้ามา 
 เราจะต้องเรียกผู้ประกอบการมาพูดคุยและงดเว้นการทิ้งในที่ตรงนั้น 
นายสุพพัต  ก่อมขุนทด ขณะนี้ถนนสายบ้านกุดโดก การดำเนินการก่อสร้างยังไม่จรดถนนสายด่านขุนทด – 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ หนองแวง ผมอยากให้ทำถนนจรดถนนสายนี้ 
นายตวง  เกณฑ์ขุนทด อยากให้ผู้อำนวยการกองคลังได้ช่วยแนะนำว่ามีงบประมาณใดที่จะให้ความช่วย 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ เหลือสมาชิกได้ หากเกิดความเดือดร้อน 
นางภูษิตา  กำเนิดเขว้า การใช้เงินงบประมาณให้ใช้ได้ตามท่ีได้ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ผู้อำนวยการกองคลัง ประจำปี เงินที่ใช้ในการบริหารมาจากข้อบัญญัติฯ หากไม่พอจ่ายก็จะโอนจาก

ข้อบัญญัติงบประมาณที่เหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นแล้ว และเป็นไปตามที่ 
 กฎหมายกำหนด 
นายสมชาย  มนขุนทด ผมขอพูดถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกโดยคร่าว ๆ ดังนี้ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ - สมาชิกเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 - ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - ควบคุมดูแลคณะผู้บริหารให้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้  เป็นต้น 
 เรื่องใดที่ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว เราควรที่จะให้จบไปไม่ควรนำกลับมาพูดถึงอีก 
นายประเสริฐ  กวกขุนทด ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้ความร่วมมือกับกองการศึกษาในโครงการที่ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานกีฬา อบต.บ้านเก่า เกมส์ 
นางณัฐวลัญช์  กงขุนทด - สำหรับการจัดงานวันสงกรานต์ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต้องขอ 
นักพัฒนาชุมชน ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้นำผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ด้วย 
 - ประชาสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเกี่ยวกับผู้สูงอายุคือจะต้องมีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ ถ้าสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยและจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านเก่า 

นายจิรสิน  หมอกขุนทด มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่ 
ประธานสภาฯ มีต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ทีเ่ข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้  ขอปิดการประชุม 
  
                                          เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๒๐  น. 

……………………………………………………….. 
 
 



-๙- 
                                                                 จำลอง  กิจขุนทด 
                                           (นายจำลอง  กิจขุนทด) 
              เลขานุการสภาฯ , ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
-  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๖  เมื่อวันที่....................................................เห็นว่าถูกต้องแล้ว   

    ศักดิ์ดา  เกงขุนทด    สุพพัต  ก่อมขุนทด   สมชาย  กวกขุนทด 
(นายศักดิ์ดา  เกงขุนทด)          (นายสุพพัต  ก่อมขุนทด)          (นายสมชาย  กวกขุนทด)  
ประธานคณะกรรมการฯ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
-  รายงานการประชุมสภาฯ  ได้มีการรับรองในคราวประชุมสภาฯ สมัย..............สมัยที่........ครั้งที่...................เมื่อวันที่  
..........................................................  
      จิรสิน  หมอกขุนทด 
            (นายจิรสิน  หมอกขุนทด) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 

 
 
 
 


